

# Để không “rớt” chuẩn nông thôn mới

## KỶ 2: XÂY KHÓ, GIỮ CÀNG KHÓ HƠN

Để chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) phát huy hiệu quả bền vững, ngay sau khi đón bằng công nhận, chính quyền các địa phương ở huyện Hưng Hà tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tuy vậy, đây không phải là bài toán dễ thực hiện.

Là địa phương duy nhất của huyện chưa về đích NTM, xã Bắc Sơn đã và đang nỗ lực gấp rút hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt, phấn đấu về đích NTM trong năm 2018. Theo ông Lê Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy xã: Thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cuối năm 2012, xã đã chỉ đạo việc thực hiện đốn đốn đốn đốn, từ 7 thửa/hộ nay giảm xuống còn bình quân 2,7 thửa/hộ. Từ năm 2013 đến nay, địa phương tập trung chỉ đạo cứng hóa toàn bộ đường giao thông nông thôn, đường trục của xã, đường nhánh cấp 1 và cấp 2 của thôn, tiếp tục xây dựng mới nhà vệ sinh, đã đạt được 3/5 thôn... Tuy nhiên, khó khăn nhất của địa phương là nguồn vốn, do đó đến nay chưa về đích NTM. Với quyết tâm về đích NTM trong năm 2018, cấp ủy, chính quyền xã hiện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những tiêu chí chưa đạt. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán



Thu mua nông sản giúp nông dân yên tâm sản xuất tại xã Diệp Nông (Hưng Hà).

bộ, đảng viên hiểu đúng về xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của cán bộ và nhân dân. Tranh thủ mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh đáp ứng

yêu cầu trong thời kỳ mới và hoàn thành mục tiêu về đích NTM trong năm 2018. Xây dựng NTM như ở Bắc Sơn đã khó song giữ vững và phát triển các tiêu chí sau khi về đích còn khó hơn. Cuối năm 2015, xã Văn Cẩm đã về đích NTM. Đến nay, về cơ bản, các tiêu chí đã và đang phát

huy tích cực, tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống nhân dân. Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được địa phương vẫn có những tiêu chí chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của NTM, nhất là với những tiêu chí “động” như thu nhập, môi trường... Theo ông Nguyễn Văn Luyến, Phó Chủ tịch

UBND xã: Mặc dù nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của huyện và sự tích cực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương song do kinh phí hạn chế nên việc hoàn thiện các tiêu mục, các tiêu chí còn nợ chưa thực hiện được nhiều, làm ảnh hưởng đến việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Liên Hiệp là một trong những xã tốp đầu của huyện về đích NTM. Song trên thực tế xã chưa thực sự hài lòng với những tiêu chí đã đạt mà luôn xác định phải tiếp tục duy trì, đánh giá đúng thực chất và mức độ bền vững của từng tiêu chí. Khó khăn của địa phương đó là việc thực hiện 4 vùng sản xuất và 5 điểm sản xuất tập trung theo quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn. Một số đường bờ vùng và máng cấp 1 loại 3 ở hai thôn Chiêm và thôn Bái, một số đoạn đường cấp 1 chưa thực hiện được như yêu cầu. Theo lãnh đạo địa phương, nếu những hạn chế trên không được khắc phục kịp thời sẽ khó giữ vững chuẩn NTM. Hay như xã Văn Lang, bên cạnh đạt kết quả cao trong nhiều lĩnh vực thì tiêu chí môi trường lại là một trong những vấn đề hạn chế của địa phương. Mặc dù địa phương đã về đích NTM nhưng đến cuối tháng 8/2018 vẫn chưa hoàn thành được khu xử lý rác thải tập trung khiếm tình trạng rác thải sinh hoạt vút bừa bãi, gây mất mỹ quan,

ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc giữ vững và phát triển các tiêu chí NTM.

Hiện nay, nhiều địa phương của huyện Hưng Hà vẫn còn nợ hoặc chưa hoàn thiện một số tiêu mục, tiêu chí NTM như: tiêu chí số 2 về giao thông hiện còn hai xã Thái Phương và Bắc Sơn đang tiếp tục hoàn thành đường trục xã; tiêu chí về thủy lợi còn 9 xã cần bổ sung hoàn thành; 11 xã cần bổ sung tiêu chí về điện; 32 xã cần hoàn thiện tiêu chí về trường học; 6/33 xã có sân thể thao chưa đạt; 11 xã thu nhập bình quân của người dân chưa đáp ứng tiêu chí; 16 xã chưa đạt chuẩn về y tế... Nguyên nhân của những hạn chế trên chủ yếu là do nguồn kinh phí cho đầu tư rất lớn song nguồn lực từ ngân sách còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức chưa sâu sắc về chủ trương, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM chưa có kinh nghiệm, có việc còn lúng túng, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Việc thu hút nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp vào các xã để phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động còn hạn chế... Do vậy, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở Hưng Hà cần có sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các cấp, các ngành và của nhân dân.

**Ông Dương Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã Hồng An (Hưng Hà)**



Hiện một số công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng qua nhiều năm đã xuống cấp, chưa đáp ứng được phát triển lâu dài cho sản xuất và đời sống nhân dân. Do vậy, cần phải tiếp tục đầu tư nguồn vốn để tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất trong khi đó nguồn kinh phí rất khó khăn, chủ yếu phải dựa vào nguồn vốn huy động tại địa phương để thực hiện.

**Ông Hoàng Quốc Thượng, xã Thái Hưng (Hưng Hà)**



Chúng tôi luôn xác định phải dốc sức cùng địa phương và nhân dân giữ vững các tiêu chí NTM. Sau khi về đích NTM, địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường quản lý các nguồn lực, các khoản đóng góp của các tổ chức và nhân dân nhằm sử dụng hiệu quả, đúng mục đích trong việc duy trì, phát triển các tiêu chí NTM, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tuy nhiên, việc huy động gặp nhiều khó khăn vì nguồn lực tại chỗ có hạn.

**Chị Nguyễn Thị Nhiễm, xã Văn Cẩm (Hưng Hà)**



Chúng tôi rất phấn khởi với những đổi thay tích cực của địa phương khi về đích NTM. Đồng thời, chúng tôi cũng mong chính quyền các cấp tạo điều kiện để người nông dân chúng tôi có thêm điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất cũng như nhanh chóng hoàn thiện thủ tục như cho thuê đất, cấp mã thẻ trang trại... để chúng tôi yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

(còn nữa)  
**MAI THƯ**

# Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới tại Thụy Trường

Một trong những khó khăn trong triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Thụy Trường (Thái Thụy) hiện nay là do quy hoạch khu công nghiệp Thụy Trường nên buộc xã phải điều chỉnh quy hoạch chung NTM cho phù hợp.

Thụy Trường là xã ven biển nằm trong khu kinh tế Thái Bình. Vì vậy, quá trình xây dựng NTM có những đặc thù riêng, trong đó việc quy hoạch và xây dựng các hạng mục, công trình NTM của địa phương phải phù hợp với quy hoạch chung của khu kinh tế Thái Bình. Đặc biệt, khi tỉnh đang triển khai quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Thụy Trường trên địa bàn xã với diện tích 300ha buộc địa phương phải điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM.

Theo ông Vũ Tiến Thiện, Chủ tịch UBND xã: Năm 2017, xã chủ trương hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Tuy nhiên, với việc phải điều chỉnh quy hoạch chung NTM để phù hợp với quy hoạch khu công nghiệp Thụy Trường khiến việc triển khai xây dựng một số tiêu chí của xã bị chậm so với kế hoạch đề ra. Hiện nay xã có 4 hạng mục, công trình NTM đang nằm trong khu công nghiệp gồm: 2 nghĩa trang thôn, một khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung của xã, một nhà văn hóa và sân chơi thể thao thôn, một khu quy hoạch đầu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng NTM. Với việc phải điều chỉnh quy hoạch các hạng mục, công trình trên đồng nghĩa xã phải tìm quỹ đất khác để thay thế. Trong khi hiện nay toàn bộ 11ha đất 5% công ích của xã, trong đó có cả quỹ đất quy hoạch để đầu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng NTM hiện đều nằm trong khu công nghiệp nên buộc phải lấy vào đất nông nghiệp của dân. Vì thế, xã phải giải phóng mặt bằng và cần có nguồn kinh phí



Sân lấp mặt bằng trên địa bàn xã Thụy Trường phục vụ thi công tuyến đường bộ ven biển.

lớn để thực hiện. Đây là khó khăn rất lớn đối với xã hiện nay. Thụy Trường hiện đạt 11/19 tiêu chí NTM. 8 tiêu chí còn lại xã cần thực hiện gồm: số 1 quy hoạch chung, số 2 giao thông, số 3 thủy lợi, số 6 cơ sở vật chất nhà văn hóa, số 7 chợ nông thôn, số 15 trạm y tế, số 17 môi trường, số 18 hệ thống chính trị. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Thụy Trường đạt chuẩn NTM, ngày 13/9, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo việc triển khai quy hoạch khu công nghiệp Thụy Trường. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe xã Thụy Trường báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng NTM đồng thời tập trung thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để xã xây dựng đạt chuẩn NTM. Cuộc họp đã thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch và

dịch chuyển các công trình, hạng mục NTM của xã ra ngoài quy hoạch khu công nghiệp Thụy Trường. Cụ thể, đối với khu quy hoạch đầu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng NTM và nhà văn hóa, sân chơi thể thao thôn điều chỉnh quy hoạch và chuyển ra khu đất tái định cư và dịch vụ phụ trợ cho khu công nghiệp Thụy Trường; giữ nguyên hiện trạng 2 khu nghĩa trang của thôn và triển khai quy hoạch tập trung ra khu mới theo đề nghị của xã. Trước mắt chỉ thu hồi diện tích vừa đủ để đầu tư đồng bộ hạ tầng; khu bãi rác thải sinh hoạt tập trung của xã thực hiện việc chôn lấp và quy hoạch ra vị trí mới để đầu tư theo công nghệ lò đốt. Đối với những khó khăn của xã trong việc tìm nguồn kinh phí để giải phóng mặt bằng phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch, dịch chuyển các hạng mục, công trình NTM

ra ngoài khu công nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Thái Thụy tiến hành rà soát, báo cáo tỉnh có cơ chế tạm ứng nguồn vốn cho xã triển khai thực hiện. Có thể nói, sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để Thụy Trường xây dựng đạt chuẩn NTM. Theo kế hoạch, xã phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2019 với tổng nguồn vốn hơn 12 tỷ đồng trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 6 tỷ đồng, huyện 2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 500 triệu đồng, còn lại ngân sách xã gần 4 tỷ đồng. Vì vậy, ngoài việc trông chờ vào nguồn kinh phí từ đầu giá quyền sử dụng đất, địa phương cần huy động từ nguồn xã hội hóa để chủ động trong việc xây dựng và hoàn thành các tiêu chí NTM.

**TRẦN TUẤN**

# CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI TRÀ LÝ Lấy công nhân là trung tâm để phát triển

Với quan điểm “lấy công nhân là trung tâm để phát triển doanh nghiệp”, những năm qua, Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý luôn quan tâm chăm lo môi trường làm việc và đời sống của công nhân.

lý, đúng quy định. Mỗi bữa ăn của công nhân luôn đảm bảo đủ khẩu phần, dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Đỗ Thị Đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý cho biết: Trong gần 700 cán bộ, công nhân có tới hơn 100 cặp vợ chồng gắn bó với Công ty từ 15 năm trở lên. Với đặc thù Công ty hoạt động 3 ca, nhiều công nhân ở xa và khó khăn về nhà ở nên Công ty cũng rất trân trọng tìm cách hỗ trợ công nhân có nơi ăn, chốn ở ổn định góp phần giúp họ yên tâm gắn bó làm việc lâu dài. Hiện nay, khu tập thể của Công ty đã và đang xuống cấp

nghiêm trọng, thiếu nơi ở dẫn tới đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, năm 2016, dự án xây dựng nhà ở xã hội của Công ty đã được chấp thuận đầu tư; tuy nhiên, do chưa có giấy chứng nhận đầu tư nên Công ty chưa thể triển khai thực hiện theo kế hoạch. Ban lãnh đạo cũng như người lao động của Công ty rất mong các cơ quan chức năng quan tâm để Công ty sớm triển khai dự án, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống công nhân. Nhờ có sự đầu tư đúng hướng, có chiều sâu về khoa học công nghệ và nguồn nhân lực, Công ty

Cổ phần Sợi Trà Lý không ngừng phát triển, trở thành một trong những doanh nghiệp lớn của tỉnh. Hiện nay, 80% sản phẩm của Công ty gồm sợi CD (100% cotton chải thô), sợi PE (100% polyester) được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ai Cập..., mỗi năm thu về hơn 28 triệu USD. Doanh thu của Công ty tăng qua các năm: năm 2017 đạt hơn 910 tỷ đồng, ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng; năm 2018 phấn đấu doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng.

**KHẮC ĐUẤN**



Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho công nhân.